

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งบุคลากร สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง กรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง บุคลากร สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้กำหนดให้มีการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

กรมคุมประพฤติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่ง บุคลากร สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง กรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	
๑๐๐๐๑	๑๐๑๕๑	นางสาวพัชรินทร์	ศิริฉันท
๑๐๐๐๒	๑๐๐๕๒	นางสาววรรณปภัส	รังษิสุริยันต์
๑๐๐๐๓	๑๐๑๙๒	นางสาวพรรณวดี	ยิ้มด่าง
๑๐๐๐๔	๑๐๐๒๕	นางสาวปวีณ์รัตน์	รักแพง
๑๐๐๐๕	๑๐๑๙๓	นางสาวจามจรี	สุยะระ
๑๐๐๐๖	๑๐๑๑๘	นางสาวศิริลักษณ์	เรืองราม
๑๐๐๐๗	๑๐๑๘๘	นางสาวกฤษฎาณูช	ชาญวิรวงศ์

/ข. กำหนด...

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

วันที่สอบ	สอบวิชา	ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสอบ
วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์	บุคลากร ๑๐๐๐๑-๑๐๐๐๗	ห้องประชุม กองบริหารทรัพยากร บุคคล ชั้น ๔	ปากกา

ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมคุมประพฤติ หรือเว็บไซต์ www.probation.go.th หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ → สมัครงาน/รับโอน → สมัครงาน/รับโอน ส่วนกลาง

ง. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
- หญิง ให้สวมเสื้อ กระโปรง รองเท้าทรงสุภาพ (รัดส้น/หุ้มส้น) กางเกงขายาวสีสุภาพ/ทรงสภาพ ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วน กางเกงรัดรูป เสื้อยืดคอกลม เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าไม่มีส้น
- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
- ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมา กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการ ให้คะแนนก็ได้
- ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) เกษม มูลจันทร์

(นายเกษม มูลจันทร์)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

สำเนาถูกต้อง

จรัส รื่นจินดา

(นายจรัส รื่นจินดา)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นิตยา คัด/ทาน